

# ‘Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân’ do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phát động

21:03 06/08/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương, các đơn vị Hải quân đóng quân trên địa bàn 04 tỉnh tổ chức triển khai hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.**

Ngày 5/8, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, các đơn vị hải quân đóng quân trên địa bàn 4 tỉnh phối hợp với UBND 04 tỉnh tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận tổ chức lễ công bố quyết định hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.



*Chính ủy Vùng 4 Hải quân và Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao quyết định nhận đỡ đầu các cháu là con ngư dân\_Ảnh: VT.*

Tham dự sự kiện có ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận; Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuận, Chính ủy Vùng 4 Hải quân; Đại tá Nguyễn

Văn Bách, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân,... cùng sự có mặt của con em các gia đình ngư dân trên địa bàn các tỉnh.

Theo đó, chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, tạo nên hiệu ứng lan tỏa cho cuộc sống.



*Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt động\_Ảnh: VT.*

Cụ thể, đối tượng hưởng tới là con ngư dân dưới 18 tuổi, mồ côi hoặc có cha, mẹ bị bệnh tật, tai nạn, thương tích trong quá trình lao động, sản xuất trên biển; các cháu có người nuôi dưỡng hợp pháp thuộc hộ nghèo, gia đình khó khăn đang sinh sống trên địa bàn 4 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Hoạt động đỡ đầu bao gồm chăm sóc, hỗ trợ cho con ngư dân về cả vật chất và tinh thần, bảo đảm các cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ cuộc sống hằng ngày của các cháu được nhận đỡ đầu phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương...

Hoạt động nhằm góp phần giúp đỡ, chia sẻ khó khăn cùng các gia đình ngư dân, tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Phát biểu tại chương trình, ông Đinh Văn Thiệu khẳng định, “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” là hoạt động nhân văn có ý nghĩa lớn lao, hướng đến các cháu là con của ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các cháu được nhận đỡ đầu từ hoạt động này là các nhóm trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất”.



*Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại chương trình\_Ảnh: VT.*

Cùng với lực lượng Hải quân, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp và hỗ trợ hoạt động để cùng chia sẻ khó khăn với gia đình ngư dân; khuyến khích, động viên và tiếp sức cho các cháu vượt qua hoàn cảnh phấn đấu vươn lên trong học tập, cuộc sống.

Trong dịp này, các đơn vị của Vùng 4 Hải quân và các đơn vị Hải quân đóng quân trên địa bàn 4 tỉnh nhận hỗ trợ đỡ đầu 35 cháu, gồm: 10 cháu ở Khánh Hòa; 9 cháu ở Phú Yên, 10 cháu ở Ninh Thuận, 6 cháu ở Bình Thuận. Trong số đó, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân nhận đỡ đầu 19 cháu, các đơn vị Hải quân đóng quân trên địa bàn 4 tỉnh nhận đỡ đầu 16 cháu.



*Thủ trưởng Vùng 4 Hải quân trao các phần quà cho thân nhân các cháu\_Ảnh: VT.*

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và các đơn vị Hải quân đóng quân trên địa bàn 4 tỉnh tặng các cháu những phần quà có nhiều giá trị thiết thực như sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, giày dép... với số tiền 1,5 triệu đồng/cháu; Tạp chí Biển Việt Nam trao hỗ trợ mỗi cháu 1 triệu đồng; Team Châu Phi (Quang Linh Vlogs) tặng mỗi cháu 500.000 đồng.

Cũng trong sáng cùng ngày, lực lượng Quân y Vùng 4 Hải quân đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình và các cháu trong chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” với kinh phí 20 triệu đồng.

**Khánh Trinh**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/%E2%80%98hai-quan-nhan-do-dau-con-ngu-dan%E2%80%99-do-bo-tu-lenh-vung-4-hai-quan-phat-dong>